

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

อุตสาหกรรมการผลิตกาละแม เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตโดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการลงทุน เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมของการผลิตที่เกิดจากการผลิตภายในท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่อุตสาหกรรมการผลิตกาละแม นั้นมีการใช้แหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ มีการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต และเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค

กาละแมเป็นขนมประเภทกวนชนิดหนึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นมานานแล้ว ถึงแม้ว่ามองดูผิวเผินแล้วจะเป็นขนมธรรมดา ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด แต่คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์กลับสามารถสร้างขึ้นมาได้บนพื้นฐานของหลักการตลาด อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางมาเยือน และขนมกาละแมนี้เองได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ตำบลสุเทพก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่มีประชากรกว่า 40 ครัวเรือน ที่ทำการผลิตกาละแมเป็นอาชีพหลัก และกาละแมที่ผลิตได้จากตำบลสุเทพนี้เป็นกาละแม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อเพื่อเป็นของฝาก แต่การผลิตกาละแมของผู้ประกอบการแต่ละแห่งในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพในอดีต จะขึ้นไปในลักษณะมีการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ดังนั้นปัญหาประการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีของเสียและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพปรากฏในกระบวนการผลิต และ จากปัญหาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความเสียหายและนำมาซึ่งต้นทุนที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน อนาคต โดยใช้ชื่อโครงการว่า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา (สำนักงานกรมการพัฒนาชุมชน, 2545 : หน้า10) ตำบลสุเทพเป็นตำบลหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล จากนโยบายดังกล่าวกลุ่มผู้ผลิตกาละแม ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการรวมกลุ่มและได้รับการสนับสนุน ตลอดจนได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางกลุ่มได้ทำการพัฒนาวิธีการผลิตกาละแม ด้วยกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตสามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตได้ อีกทั้งยังสามารถทำการผลิตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสินค้าเพื่อการส่งออก

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมการผลิต กาละแม ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะ ลงทุนและใช้ข้อมูล ในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการทำธุรกิจผลิตกาละแม หรือสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจขนมประเภทกวนอื่น ๆ ต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมการผลิตกาละแม ในเขตพื้นที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

### 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมการผลิตกาละแม เขตพื้นที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิต กาละแม และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

### 1.4 นิยามศัพท์

**กาละแม** หมายถึง ขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล และเบะแซ เป็น ส่วนประกอบหลัก ซึ่งนำมาทวนจนมีความเหนียว (สำนักงานกรมการพัฒนาชุมชน, 2545 : หน้า 20)

**ต้นทุน** หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตกาละแม ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องในการผลิตกาละแม

**ผลตอบแทน** หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายกาละแม